



ประกาศเทศบาลตำบลบึงเลิศ
เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ

.....
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มภาระและไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำชับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และตามหนังสืออำเภอเมยวดี
ที่ รอ ๐๐๒๓.๑๙/๒๗๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง และรับจดทะเบียน ดำเนินการยกเลิก
สำเนาเอกสารกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ
ของเทศบาลตำบลบึงเลิศ สำหรับงานบริการประชาชน (รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบึงเลิศ

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาขอลีกสำเนาเอกสารกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
สำนักปลัด ลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับ ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน
ลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพผู้พิการ	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับ ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับ ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘
	-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	
การขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับ ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่า ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงและยกเลิก	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงเลิศ -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐